

**ĐỔI MỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ
HƯỚNG ÚNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG**

*Nguyễn Thị Minh Hà
Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội*

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội
Kính thưa quý vị đại biểu!*

Nhiệm kỳ vừa qua là nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với đầy ắp các sự kiện quan trọng của đất nước và các cấp Hội. Cùng với việc tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và các đề án công tác của nhiệm kỳ, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam hăng hái tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 45 năm phong trào Ba đảm đang, 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đối với Thủ đô Hà Nội còn tập trung tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Điều đó đem đến cho Hội LHPN Hà Nội nhiều cơ hội mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, song cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt là trong việc tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động Hội.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của TW, Thành phố và của Hội, Hội LHPN Hà Nội đã tập trung đổi mới công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; coi đây là giải pháp, là động lực quan trọng thúc đẩy hành động cách mạng của các tầng lớp phụ nữ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH - HĐH.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, của TW Hội LHPN Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng, với sự chủ động, đổi mới và sáng tạo, Hội LHPN Hà Nội đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sâu rộng, liên tục trên nhiều lĩnh vực, lôi cuốn sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ, vừa đáp ứng lợi ích thiết thân của chị em, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố. Những chuyển biến trong đổi mới tổ chức thực hiện phong trào thi đua của các cấp Hội thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể sau:

Một là: sự linh hoạt về phương thức triển khai phong trào thi đua theo hướng Thành Hội định hướng nội dung thi đua chung, các quận/huyện cụ thể hóa thành các nội dung phù hợp với thực tế địa phương; khuyến khích sự sáng tạo của cơ sở thông qua việc đăng ký thực hiện các phần việc khó, các mô hình mới. Đặc biệt, sau hợp nhất địa giới hành chính Thủ đô, số đầu mối đơn vị trực thuộc tăng gấp đôi, số lượng hội viên tăng lên, tuy nhiên trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, mức sống của hội viên không đồng đều; số phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc, thiếu số tăng lên, địa bàn hoạt động rộng là trở ngại lớn cho việc thu hẹp khoảng cách trong phong trào thi đua và hoạt động Hội giữa các vùng, miền. Nhận biết được những khó khăn, thách thức đó, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm kỳ sau hợp nhất địa giới hành chính;

lựa chọn những vấn đề cần ưu tiên, đầu tư công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với những địa bàn mới hợp nhất, tăng cường khai thác các nguồn lực hỗ trợ đơn vị mới triển khai các phong trào thi đua một cách đồng bộ, đồng thời vẫn mang sắc thái riêng của phụ nữ Hà Nội (như phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, “Phòng chống ma túy từ gia đình”).

Hai là: Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Trong đó *nội dung thi đua* của các cấp Hội rất phong phú, phù hợp với thực tiễn, hướng vào việc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế xã hội trọng tâm của địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu lợi ích của phụ nữ như: bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo tăng giàu, giám sát và phản biện xã hội, xây dựng văn hóa ứng xử người phụ nữ Hà Nội, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc ...

Cùng với việc đổi mới nội dung thi đua, các cấp Hội còn quan tâm nhiều tới việc *đa dạng hóa các hình thức thi đua*: tổ chức nhiều hoạt động bề nổi, với quy mô lớn như Ngày hội sáng tạo của phụ nữ Thủ đô, Hội thi phụ nữ Thủ đô tài năng - thanh lịch, Nét đẹp doanh nhân, Hội thi Cán bộ Hội giỏi...; cải tiến hình thức tổ chức các cuộc gặp mặt điển hình, biểu dương phụ nữ xuất sắc như Biểu dương 120 phụ nữ tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân 120 năm ngày sinh của Bác tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Gặp mặt 1.000 cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, tham mưu Phó Chủ tịch nước Gặp mặt 100 phụ nữ Thủ đô xuất sắc nhân 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 80 năm ngày thành lập Hội LHPN VN; Giao lưu, gặp mặt phụ nữ tiêu biểu nhân kỷ niệm 45 năm phong trào Ba đảm đang...; phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua ngắn ngày với chủ đề cụ thể chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ các cấp, chào mừng 60 năm thi đua ái quốc, 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...; gắn việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội với phong trào thi đua của TW và Thành phố như cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh” ...

Nhiều *biện pháp thi đua sáng tạo* đã được các cấp Hội thực hiện như: Tổ chức phát động, ký giao ước thi đua, xây dựng các mô hình điểm; chú trọng các biện pháp thúc đẩy thi đua tại các địa bàn xa, khó khăn, tạo sự đồng đều cho phong trào; định kỳ giao ban, rà soát, đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện; tăng cường kiểm tra, đánh giá thi đua qua thực tế địa phương; coi trọng công tác sơ, tổng kết định kỳ và theo từng giai đoạn.

Ba là, quan tâm tới đối tượng và hình thức khen thưởng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN Hà Nội mở rộng đối tượng khen thưởng tới các chi, tổ phụ nữ, hội viên xuất sắc và đại biểu phụ nữ tiêu biểu thuộc các thành phần, các lĩnh vực hoạt động như nữ trí thức, nữ doanh nhân, phụ nữ khuyết tật, nữ vận động viên, nghệ sĩ xuất sắc, nữ thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số, nữ chức sắc tôn giáo... Ngoài việc khen thưởng tổng kết năm, các cấp Hội tăng cường khen thưởng các chuyên đề công tác, gắn với việc biểu dương người tốt việc tốt, trong đó số lượng cá nhân được khen năm sau nhiều hơn năm trước. Việc

khen thưởng đột xuất cho thành tích đặc biệt xuất sắc đã được các cấp Hội quan tâm. Các danh hiệu thi đua của Thành phố và của Hội được vận dụng và bổ sung nhiều hơn để khen thưởng cá nhân, hội viên và tổ chức Hội cơ sở. Đặc biệt các cấp Hội dân chủ, công khai trong đánh giá phân loại thi đua và xét khen thưởng. Đảm bảo đúng quy trình thủ tục đề nghị khen thưởng các cấp, thực hiện cấp nào khen, cấp đó thưởng.

Việc lựa chọn và tôn vinh các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu thông qua từng phong trào thi đua, chuyên đề công tác cụ thể (phát triển kinh tế, VSMT, hậu phương quân đội, từ thiện nhân đạo, phòng chống TNXH ...) cũng được các cấp Hội quan tâm; tăng cường tổ chức thăm quan trao đổi kinh nghiệm, học tập điển hình tại địa phương, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng và có yêu cầu cụ thể đối với quận/huyện, cơ sở trong giới thiệu điển hình về Thành hội để chọn lọc và tuyên truyền, nhân rộng tại các địa phương.

Nhờ đổi mới thi đua, nhiệm kỳ qua phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ Thủ đô được đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*" và phong trào thi đua chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đồng đảo cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức rõ hơn về lợi ích và trách nhiệm của mình tham gia thực hiện phong trào "*Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc*". Nhiều mô hình, cách làm hay đã được nhân rộng như xây dựng *Tủ sách phụ nữ, Tủ sách Thăng Long - Hà Nội, Đọc và làm theo báo Hội, Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, Lợn nhựa tiết kiệm, Hũ gạo tình thương, Giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ, Xây dựng văn hóa ứng xử người phụ nữ Hà Nội...* đã tạo môi trường thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ phấn đấu học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng, nghề nghiệp, sáng tạo trong lao động, sản xuất, nâng cao mức sống... Các mô hình thi đua tham gia cải thiện môi trường xã hội mang sắc thái riêng của phụ nữ Hà Nội như *Đoạn đường nở hoa, Phụ nữ gắp và sử dụng túi giấy thay thế túi nilong, Nhóm phụ nữ xung kích bảo vệ môi trường; Tổ phụ nữ 2 không 1 có, Tổ phụ nữ trong sạch ...* đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi người phụ nữ thực hiện nghĩa vụ công dân với Thủ đô.

Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai; 11 tập thể và 07 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 01 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 17 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND Thành phố và TW Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua và hàng trăm Bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc. Hàng năm có từ 85 - 90% cán bộ, hội viên phụ nữ đạt chuẩn mục "*Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch*", 85% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn minh hạnh phúc.

Có thể khẳng định rằng, thông qua việc đổi mới chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, Hội LHPN Hà Nội lôi cuốn hàng vạn phụ nữ tích cực đóng góp trí tuệ và sức lực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội phụ nữ các cấp, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp Hội sau hợp nhất địa giới hành chính; thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần tô đẹp thêm

truyền thống thi đua yêu nước, khẳng định vai trò của Hội đóng góp vào những thành tựu chung của Thủ đô thời kỳ đổi mới.

Kính thưa Đại hội!

Từ thực tế hoạt động nhiệm kỳ qua, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là: Phong trào thi đua chỉ đạt hiệu quả cao khi nội dung và mục đích thi đua cụ thể, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Do đó, các cấp Hội phải bám sát và chủ động vận dụng định hướng và các chương trình, đề án công tác lớn của TW Hội LHPN Việt Nam và cấp ủy Đảng để phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Hai là: Phải có nhận thức đúng về vai trò công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, muốn tạo được động lực thúc đẩy hành động cách mạng, lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham gia các phong trào thi đua thì nội dung thi đua phải ngắn gọn, thiết thực, kết hợp hài hòa được lợi ích của cộng đồng và lợi ích của bản thân người phụ nữ. Có các mô hình thi đua phù hợp với từng đối tượng phụ nữ và đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua.

Ba là: Công tác thi đua khen thưởng phải được tiến hành liên tục với yêu cầu cụ thể về tiến độ và kết quả thực hiện, tiêu chí thi đua rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, thống nhất trong đánh giá. Coi trọng công tác sơ, tổng kết từng đợt thi đua, công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến.

Bốn là: Khen thưởng cần được xác định là biện pháp động viên tích cực, là đòn bẩy của phong trào thi đua. Do vậy, bên cạnh việc coi trọng khen thưởng thường xuyên, khen thưởng xuất sắc toàn diện, khen thưởng từng mặt công tác cần quan tâm khen thưởng phụ nữ lao động, sản xuất trực tiếp, khen thưởng đột xuất (cho những cá nhân, tập thể dũng cảm cứu người, đấu tranh chống tiêu cực, vượt khó vươn lên...).

Tại Đại hội này, chúng tôi nhất trí cao với các giải pháp đổi mới phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng đã được đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017, đồng thời xin có một số kiến nghị sau:

1. Đây là nhiệm kỳ thứ ba TW Hội LHPNVN tiếp tục phát động phong trào thi đua “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”. Để phong trào thực sự có sức lan tỏa, đi vào cuộc sống, tạo động lực cho các tầng lớp phụ nữ phấn đấu, trưởng thành, đề nghị TW có đánh giá sâu về kết quả phong trào sau 10 năm phát động, phân tích những mặt được, mặt hạn chế, nguyên nhân; nhân rộng các mô hình hay, các cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua để các cấp Hội trong vùng, miền cùng nhau học tập, giúp các tỉnh/thành triển khai thực hiện tốt hơn phong trào thi đua trong nhiệm kỳ mới.

2. Các cuộc vận động khác khi phát động nên lựa chọn nội dung ngắn gọn, có tính khái quát, dành việc cụ thể hóa cho cấp tỉnh/thành và cơ sở để phù hợp với thực tế từng địa phương.

3. Các đề án công tác của nhiệm kỳ cần sớm xây dựng và triển khai thực hiện để mang lại những tác động ngay trong nhiệm kỳ, đồng thời định hướng cụ thể hơn cho các đơn vị, cơ sở trong xác định nội dung thi đua hàng năm.

4. Để hỗ trợ cho phụ nữ thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua, đề nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội và Chính phủ có cơ chế, chính sách đặc thù quan tâm giải quyết một số vấn đề bức xúc đang đặt ra đối với phụ nữ nhất là phụ nữ nông thôn, nhóm phụ nữ yếu thế, nữ thanh niên, nữ trí thức, đồng viên chị em phần đầu vươn lên đóng góp cho sự phát triển của gia đình, xã hội.

5. Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để thi đua khen thưởng thực sự là động lực của phong trào. Quan tâm khen thưởng phụ nữ có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc; các đơn vị tham gia giải quyết tốt các vấn đề, vụ việc nổi cộm phát sinh; phát động các đợt thi đua học tập gương phụ nữ tiêu biểu, có tính điển hình cao và tác dụng giáo dục sâu sắc đối với đông đảo quần chúng phụ nữ.

Thưa Đại hội!

Phần khởi, tự hào trước những thành tích và kinh nghiệm quý báu được đúc rút trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, chúng tôi tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc, đem lại sức sống mới trong phong trào và hoạt động công tác Hội, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vì bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Xin trân trọng cảm ơn.